



Ngày 28 tháng 10 năm 2024

Lễ Thánh Simon và Thánh

Giuda, Tông đồ

Anh chị em thân mến của Giáo phận Sendai,

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố năm 2025 là Năm Thánh trong một Sắc lệnh có tựa đề “Hy vọng không làm thất vọng”. Tôi xin gửi kèm theo đây lịch trình các hoạt động và tài liệu liên quan cho lễ kỷ niệm Năm Thánh của chúng ta tại Giáo phận Sendai.

Chúng ta hãy thực hiện bước đầu tiên của cuộc hành hương vào ngày 29 tháng 12 lúc 2:00 chiều tại Nhà thờ chính tòa của chúng ta khi chúng ta cử hành Thánh lễ của Lễ Thánh Gia Thất như lễ khai mạc trọng thể của Năm Thánh.

Trên thực tế, toàn bộ cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành hương, và chúng ta cần nghỉ ngơi thường xuyên trong suốt cuộc hành trình của mình. Đối với chúng ta là những người theo đạo Thiên Chúa, Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi. Đó là ngày được Thiên Chúa ban phước và được dành riêng so với các ngày khác để trở thành “Ngày của Chúa”, trong số tất cả những ngày đó. Chúng ta hãy thường xuyên tham gia vào Bữa Tiệc Thánh Thể ngày Chúa Nhật. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô Phục sinh ban cho chúng ta ánh sáng của lời Người và nguồn dinh dưỡng cho thân xác và tâm hồn mệt mỏi của chúng ta. Ân sủng tuôn chảy từ nguồn suối này đổi mới chúng ta.

Tôi khuyến khích bạn hãy thực hiện một cuộc hành hương đến năm nhà thờ hành hương (mỗi quận một nhà thờ) trong giáo phận của chúng ta. Hãy dành thời gian để cầu nguyện trong nhà thờ đó, đọc các đoạn Kinh Thánh và suy ngẫm về chúng, tìm kiếm sự tha thứ của Chúa cho tội lỗi của bạn thông qua Bí tích Hòa giải, tham dự Thánh lễ và Rước lễ.

Cũng giống như Chúa Giêsu đã quan tâm đến nhu cầu của những người mà Ngài đồng hành, chúng ta hãy lưu tâm đến những người bạn đồng hành của mình trong cuộc sống. Các Công việc Bác ái của Lòng Thương Xót luôn là một phần trong Truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Chúng được tìm thấy trong những lời dạy của Chúa Giêsu và cung cấp cho chúng ta một mô hình về cách chúng ta nên đối xử với người khác. Thương Xót Bảy Mối là cho người đói ăn, cho người khát uống, thăm người bệnh, che chở người vô gia cư, thăm tù nhân, chôn cất người chết và bố thí cho người nghèo. Hãy để những công việc này hướng dẫn chúng ta giúp đỡ người lân cận của mình.

Chúng ta hãy để mình nhận được “Ân xá” của Thiên Chúa thông qua các công việc thương xót và hành hương.

Ân xá có nghĩa là, trong số những điều khác, “sự hoang phí”, “tử tế”, “kiên nhẫn”, “sự hiểu biết”.

Chúng ta không đạt được ơn xá vì những nỗ lực của mình. Thiên Chúa ban ơn xá một cách nhân từ. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong lá thư về Năm Thánh đã viết rằng “dân thánh và trung thành của Thiên Chúa đã trải nghiệm lễ kỷ niệm này như một món quà đặc biệt của ân sủng, được đặc trưng bởi sự tha thứ tội lỗi và đặc biệt là ơn xá, là sự biểu lộ trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Nguyện xin Năm Thánh là khoảnh khắc gặp gỡ đích thực, cá nhân với Chúa Giêsu, “Cánh cửa” (Ga 10:7.9) của ơn cứu độ của chúng ta.

Tiếng Việt



†
Edgar Gacutan

Người bạn đồng hành của Hy vọng,

Edgar Gacutan

Giám mục Giáo phận Sendai